

Mục đích nhằm tăng cường khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường sắt phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19; đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đi lại của nhân dân, hành khách, bảo đảm an toàn, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.

Quy định này áp dụng từ ngày 13/10/2021 đến ngày 20/10/2021; sau giai đoạn trên, sẽ tiến hành đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Khoạch chạy tàu khách giai đoạn thí điểm gồm: Tuyn Hà Nội - Hải Phòng, có các ga đón, trả hành khách trên tuyn: Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Hải Phòng; tuyn Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có 23 ga đón, trả hành khách trên tuyn gồm: Hà Nội, Phụng Lý, Nam Ninh, Ninh Bình, Bắc Sơn, Thanh Hóa,.... Sài Gòn.

Quy định quy định các thủ tục liên quan đến vận tải hành khách đi từ các vùng/khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và các vùng/khu vực có nguy cơ tăng nguy cơ học tập như:

+ Phi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 (thông tin trên Sổ Sốt khoa Infectious Disease/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm vận hành (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19).

+ Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu. (\*)

+ Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không tham gia chuyển đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mắt đỏ, đau rát họng...)(\*\*)

+ Trong hợp hành khách chấp thuận tiêm chủng vaccine xin theo quy định của Bộ Y tế khi đi cùng người thân trên chuyến tàu: phải đáp ứng quy định (\*), (\*\*) nêu trên.

Đối với vận tải hành khách đi từ các vùng/khu vực có nguy cơ và bình thường miền các vùng/khu vực có nguy cơ tăng nguy cơ học tập cao hơn: Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không tham gia chuyển đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mắt đỏ, đau rát họng...); có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu; thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch của Bộ Y tế và tăng cường phòng ngừa.

Đối với vận tải hành khách có trú, lưu trú, quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người vận hành theo quy định của các vùng, miền bảo đảm an toàn, không lây nhiễm dịch bệnh ra ngoài.

Bên cạnh đó, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ hai kể từ khi vận tải trú, lưu trú đối với vận tải hành khách vận tải vùng dịch (công bố tình trạng thông tin trên Bộ Y tế).

Trong hợp có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở... hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính thì triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

**TNG ÀI DCH V CÔNG:** (0236) **1022** hoặc **\*1022** , **miễn phí phục vụ**

- 1. Nhận phản ánh, góp ý** của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
- 2. Hạng độ, giải đáp TH TC hành chính, quy định, chính sách**
- 3. Hạng độ sử dụng dịch vụ chính quyền trực tuyến**
- 4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, an ninh, ...)**
- 5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhận tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ R NHT.**